

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ก ๑๙๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการดังกล่าว วางแผนการดำเนินโครงการให้ชัดเจนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ภายในกรอบวงเงิน ๑๘,๗๖๐ ล้านบาท เพื่ออุดหนุนให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒.๕ แสนบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกันจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยหากเป็นโครงการที่ดำเนินการได้เอง ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วนโครงการที่เป็นโครงการจ้างเหมาให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อให้กรมการปกครองถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

๑. เมื่อที่ทำการปกครองจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณแยกเป็นรายจังหวัดตามสัดส่วนจำนวนหมู่บ้านของแต่ละจังหวัด ให้แจ้งไปยังที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อให้แจ้งหมู่บ้านเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์กับธนาคารรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง จำนวน ๑ บัญชี ที่ใช้สำหรับรับงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ชื่อบัญชี “คปช. ๖๐ บ้าน ... หมู่ที่ ... ตำบล ... อำเภอ ... จังหวัด ...” และเมื่อหมู่บ้านดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแจ้งกลับไปยังที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัด เป็นข้อมูลในการจ่ายเงินตามโครงการให้แก่หมู่บ้าน

๒. ...

๒. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดและกองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ สำนักงานงบประมาณ ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการแล้ว ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด เบิกเงินจากคลังเต็มตามจำนวนที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับ รับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังของหน่วยงาน และให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้าน ที่ได้เปิดไว้แล้วตามข้อ ๑ โดยสั่งจ่ายธนาคาร ... สาขา ... เพื่อเข้าบัญชี คปช. ๖๐ โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมด้วย พร้อมแนบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านในรูปแบบ Excel File เพื่อส่งให้แก่ ธนาคารที่หมู่บ้านได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ โดยให้ใช้รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ธนาคารรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งออกให้เป็นหลักฐานการจ่าย

๓. เมื่อหมู่บ้านดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้วเสร็จทุกโครงการ และปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ได้เปิดไว้ตามข้อ ๑ พร้อมทั้งเบิกเงินเหลือจ่าย รวมทั้งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือค่าปรับ (ถ้ามี) ส่งคืน ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นเงินสด ให้ที่ทำการปกครองอำเภอออกใบเสร็จรับเงินให้แก่หมู่บ้านเพื่อเป็นหลักฐาน ในการรับคืนเงิน และให้จัดทำหนังสือแจ้งการนำส่งเงินคืนพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ออกให้แก่หมู่บ้าน และเงินสดส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัด

๔. เมื่อได้รับเงินจากที่ทำการปกครองอำเภอ ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดรวบรวม เงินงบประมาณเหลือจ่ายของโครงการแจ้งกรมการปกครองเพื่อส่งคืนสำนักงานงบประมาณ สำหรับดอกเบี้ย เงินฝากธนาคารหรือค่าปรับ (ถ้ามี)ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

๕. สำหรับวิธีปฏิบัติอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพร อนันตศิลป์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐